

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động
năm 2024 của Ban KTXH - HĐND xã**

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/06/2015.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về chương trình xây dựng hoạt động và giám sát của HĐND năm 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kinh tế - Xã hội xã;

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã báo cáo thực Kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA BAN

Ban KTXH - HĐND xã có 5 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban và 3 thành viên đều là kiêm nhiệm.

Ngay từ đầu năm, Ban đã xây dựng Chương trình hoạt động giám sát năm và tổ chức triển khai thực hiện đúng theo Chương trình đề ra.

1. Hoạt động thẩm tra, tham gia chuẩn bị nội dung kỳ các kỳ họp

Đại diện Ban KTXH tham gia đầy đủ các cuộc họp liên tịch giữa thường trực HĐND – UBND xã chuẩn bị các kỳ họp trong năm.

Ban đã tổ chức thẩm tra đối với các Báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp thứ 6 thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, phân tích và đánh giá đầy đủ tình hình và kiến nghị những vấn đề xác đáng, góp phần tích cực vào việc chấn chỉnh kịp thời, những hạn chế của các Ban ngành đoàn thể, cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, trong việc thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả hoạt động giám sát năm 2023

Trong năm 2023 các thành viên phụ trách từng lĩnh vực theo nhiệm vụ chuyên môn, đã triển khai kế hoạch hoạt động, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã, UBND xã, các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, cũng như bức xúc được cử tri quan tâm, cụ thể như:

Đại diện Trưởng, phó Ban kinh tế xã hội – Hội đồng nhân dân xã tham gia cùng đoàn HĐND xã giám sát về kết quả chuyên đề việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KTXH-QPAN (giai đoạn 2021-2025), theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND, ngày 24 tháng 8 năm 2021 của HĐND xã Minh Thạnh về Phê chuẩn kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN giai đoạn 2021-2025.



3. Một số hoạt động khác

Ban tham gia cùng họp cùng Thường trực HĐND xã, đúng theo quy định và tham gia hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND xã Minh Thạnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành viên của Ban thường xuyên giám sát và tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nơi địa bàn trúng cử để phản ánh kịp thời về Thường trực HĐND xã và UBND xã để kịp thời chỉ đạo các ngành thực hiện.

Tham gia các buổi tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã và phối hợp tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo về Thường trực HĐND xã.

Tham dự các cuộc họp giữa Thường trực HĐND xã và thường xuyên nắm bắt tình hình phản ánh, kiến nghị ở khu dân cư trên các lĩnh vực Ban phụ trách.

Phân công các thành viên tham dự các hội nghị của UBND xã khi được mời nhằm thực hiện giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã.

Họp giao ban định kỳ và đột xuất theo Quy chế hoạt động của Ban.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Đảm bảo thực hiện theo Quy chế, chương trình hoạt động năm 2024 của HĐND xã đề ra.

Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND xã, Ban sẽ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tham dự các kỳ họp HĐND xã, các cuộc họp UBND, hội nghị về lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương.

Họp giao ban định kỳ và đột xuất theo Quy chế hoạt động của Ban.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND xã;
- ĐB HĐND xã;
- Lưu Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



MAI THANH HOÀNG

